

Đường qua Thanh Thủy

Ảnh: THANH SƠN

# THÔN 1 THANH MỸ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

TRƯƠNG TRƯỜNG SƠN

**T**hôn 1 Thanh Mỹ (xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) nằm sát Quốc lộ 1A với điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng cát ven biển, đất đai bạc màu, chủ yếu là đất cát pha nên rất khó khăn cho việc phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Toàn thôn chỉ có 269 hộ với 1.300 nhân khẩu song nhân dân đoàn kết gắn bó, cần cù, chịu khó lao động sản xuất và phát huy truyền thống để xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, đổi mới.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, nên thôn 1 Thanh Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, vững chắc và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Điểm nổi bật là, thôn 1 Thanh Mỹ đã gắn kết chặt chẽ giữa việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới văn minh, tiến bộ, giữ được thuần phong mỹ tục và nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Cấp ủy, chính quyền thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương,

tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo tốt hơn đời sống mọi mặt của nhân dân. Trong phát triển kinh tế, cán bộ và nhân dân trong thôn đã tích cực thi đua lao động sản xuất, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi một số diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, đào ao thả cá. Đến nay, toàn thôn có 50 ha rau màu cho thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng/ha/vụ, trong đó có 5 ha khoai lang cho thu nhập 100 triệu đồng/ha. Chăn nuôi phát triển ổn định, đàn trâu bò có 120 con, đàn lợn 2.700 con, đàn gia cầm 16.500 con, tỷ lệ đàn bò lai sinh đạt trên 90%, thu nhập từ chăn nuôi đạt 14,6 tỷ đồng. Nhiều hộ đã chú trọng phát triển nuôi cá ao hồ, kết hợp mô hình VAC... đem lại thu nhập khá. Đến nay, toàn thôn có 2,5 ha cá ao hồ, thu nhập khoảng 630 triệu đồng. Đồng thời, thôn đã đẩy mạnh phát triển

### Mời đối:

**Vé mời 1: Tiến Đình Dậu, xóa bỏ thói tự hiềm, kê kích “ông nói gà bà nói vịt”, chung sức, chung lòng vươn tới.**

VĂN LỢI

**Vé mời 2: Đón Mậu Tuất, đừng mơ tưởng thói làm ăn “chó ngáp phải ruồi”, lo rèn luyện tay nghề giỏi giang, chuẩn chu mực thước.**

VĂN TẶNG

\* Gặp may hết sức ngẫu nhiên hiếm có (Thành ngữ Việt Nam)

đa dạng các hoạt động kinh doanh dịch vụ, ngành nghề nông thôn... góp phần giải quyết việc làm, đem lại thu nhập cao hơn cho bà con nông dân. Hiện nay, thôn 1 Thanh Mỹ có 2 doanh nghiệp; 11 tổ đội mộc, nề; 10 hộ sửa chữa ô tô, xe máy, cơ khí; có 6 xe ô tô, 8 chiếc máy cày, máy tuốt và nhiều hộ gia đình hoạt động dịch vụ ăn uống, may mặc... Các ngành nghề đã giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động, thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và ngành nghề, dịch vụ năm 2016 đạt trên 22 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 - 32 triệu đồng/năm.

Đời sống kinh tế phát triển, nhân dân đã tích cực hiến đất đai, tài sản, ủng hộ tiền, ngày công... để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bà con nhân dân đã đóng góp, ủng hộ hơn 1.000 m<sup>2</sup> đất, 70m tường rào, hơn 1.000 bụi tre và cây cối, góp hơn 300 ngày công để xây dựng hơn 1 km bê tông đường trồng, 680m đường bê tông liên thôn, xây dựng cổng làng trị giá 70 triệu đồng. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới của toàn thôn đến nay đạt hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 600 triệu đồng.

Song song với phát triển kinh tế, thôn 1 Thanh Mỹ đã chú trọng xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, giữ gìn thuần phong mỹ tục của quê hương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh triển khai đến tận khu dân cư

và từng gia đình nhằm khơi dậy sức mạnh tinh thần, sự đoàn kết nhất trí trong nhân dân để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng thôn xóm ngày càng ấm no, tiến bộ. Các hoạt động thể dục thể thao, phong trào khuyến học khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa được duy trì đều đặn và đạt kết quả tốt. Đến nay, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa chiếm trên 86% (trong đó có 74,3% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 5 năm liền), 100% con em trong độ tuổi được đến trường, nhiều em học giỏi thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng. Nhân dân có ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa của quê hương, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của thôn và cấp trên về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời, bà con trong thôn đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, thường xuyên hỗ trợ, động viên và giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn hoạn nạn.

Với những nỗ lực, cố gắng tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết nhất trí một lòng của bà con nhân dân thôn 1 Thanh Mỹ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đổi mới đi lên. Đây là cơ sở quan trọng để thôn 1 Thanh Mỹ tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới ■

T.T.S